

opusdei.org

MỘT VÀI DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC KHỞI XƯƠNG BỞI ĐỨC GIÁM MỤC ALVARO DEL PORTILLO

Trong những năm lãnh đạo Opus Dei, Đức Cha Alvarol del Portillo đã cho xúc tiến nhiều dự án giáo dục và xã hội trên toàn thế giới, phần lớn các dự án này giúp ích cho những người đang gặp khó khăn.

02-11-2012

[http://www.opusdei.us/art.php?](http://www.opusdei.us/art.php?p=49600)

**MỘT VÀI DỰ ÁN GIÁO DỤC
VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC KHỞI XƯỚNG
BỞI ĐỨC GIÁM MỤC ALVARO DEL
PORTILLO**

Trong những năm lãnh đạo Opus Dei, Đức Cha Alvaro del Portillo đã cho xúc tiến nhiều dự án giáo dục và xã hội trên toàn thế giới, phần lớn các dự án này giúp ích cho những người đang gặp khó khăn.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dưới đây là bản mô tả vắn tắt về những dự án mà Đức Giám Mục (ĐGM) del Portillo đã tận tâm theo dõi và đôi khi đưa ra những đề nghị cụ thể nhằm gia tăng hiệu quả các dự án.

**Trung tâm Y khoa Monkole
(Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ
Congo)**

Trung tâm Y khoa Monkole được thành lập ở Kinshasa sau một chuyến đi của Đức Cha Alvaro del Portillo đến Congo năm 1989. Trong chuyến

đi, Đức Cha Alvaro đã đề xuất ý tưởng nên có một vài thành viên của Opus Dei bắt đầu làm việc cho một trung tâm y khoa, thể theo lời đề nghị của Hồng Y Laurent

Monsengwo, người sau này làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo.

Monkole hiện đang cung cấp cả dịch vụ y tế (trong lĩnh vực phụ khoa, sản khoa, phẫu thuật, nội khoa và nhi khoa) lẫn thủ tục nhập viện, cũng như phổ biến các lớp học cơ bản về sức khỏe và vệ sinh, đặc biệt là phòng chống các bệnh tật như HIV/AIDS, thiếu máu ở tế bào hồng cầu hình liềm, bệnh sốt rét và bệnh lao. Ba phòng khám có liên hệ với trung tâm là Eliba, Moluka và Kimbodo cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho khu vực nghèo lân cận. Cùng liên kết với Monkole là một trường y tá (viết tắt là ISSI), đào tạo khoảng 50 y tá mỗi năm, và một trung tâm đào tạo dành cho các bác sĩ (viết tắt là CEFA). Monkole và các tổ chức chi nhánh của trung tâm hiện đang thực

hiện hơn 50.000 ca tư vấn mỗi năm.
(www.monkole.cd)

Đại học Giáo hoàng Thánh Giá (Roma, Italia)

Đại học Giáo hoàng Thánh Giá là một trung tâm đào tạo cấp bậc đại học cho các giáo sĩ để phục vụ Giáo Hội toàn cầu. Dự án này đã được ấp ủ bởi Đấng Sáng lập Opus Dei và đã được thực hiện bởi ĐGM Alvaro del Portillo. Đại học hiện có 4 khoa (Triết học, Thần học, Giáo luật và Truyền thông tổ chức) và một Viện Cao học Khoa học Tôn giáo. Tính đến nay đã có khoảng 6.000 sinh viên tốt nghiệp theo học các chương trình của đại học này. Những hoạt động hàn lâm đã bắt đầu vào năm 1984 dưới tên gọi Trung tâm Học thuật Thánh Giá Rôma, tiền thân của trường đại học hiện nay, được ĐTC Gioan Phaolô II thành lập như một Học viện Giáo hoàng vào ngày 09/01/1990. Nhiều Giám mục trên thế giới đã gửi các

linh mục và chủng sinh của giáo phận mình đến để được đào tạo chuyên môn cũng như được huấn luyện thiêng liêng tại trường đại học này. Theo mong muốn khẩn thiết của ĐGM del Portillo, các hoạt động học tập tại trường Đại học Giáo hoàng Thánh Giá được mở ra cho tất cả các học giả và sinh viên đến từ mọi lĩnh vực nghiên cứu những vấn đề liên quan đến khoa học, triết học, kinh tế và vấn nạn xã hội, với một cái nhìn khuyến khích việc đối thoại cởi mở giữa đức tin và thế giới.

(www.pusc.it)

Trường Nông nghiệp Utz Samaj (Tecpán Chimaltenango, Guatemala)

Một vài tháng sau trận động đất kinh hoàng phá hủy Guatemala vào tháng 2 năm 1976, Quỹ Phát triển Toàn diện (viết tắt là FUDI) được thành lập với sự cổ vũ của ĐGM Alvaro del Portillo để đảm nhận công việc xây

dựng lại thị trấn Sajcavillá, một ngôi làng của những người bản địa ở huyện Sacatepéquez. Vào đầu những năm 90, FUDI thúc đẩy việc thành lập Utz Samaj, một dự án phát triển cộng đồng ở Tecpan, tại quận Chimaltenango, một khu vực chủ yếu của người bản xứ ở vùng cao nguyên phía tây Guatemala. Mục tiêu của Utz Samaj là cung cấp cho những nông dân những khóa đào tạo về kỹ thuật, kinh doanh và con người. Trường Nông nghiệp này đã đào luyện ra những người có óc kinh doanh, những người đã thiết lập những nông trại nhỏ và việc kinh doanh dựa trên kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý hiệu ứng nhà kính, và tiếp thị – được truyền cảm hứng bởi một nguyên tắc đạo đức. Hơn 50.000 gia đình trong vùng này hiện hưởng nhờ lợi ích từ các chương trình đào tạo của Utz Samaj. Nguồn doanh thu chính của họ là công việc nông trại.

www.serviciosuniversitarios.org

Trường Giáo sĩ Quốc tế Bidasoa (Pamplona, Tây Ban Nha)

Trường Giáo sĩ Quốc tế Bidasoa là một chủng viện quốc tế do Giáo phận Tòng nhân Opus Dei điều hành.

Trường được Tòa thánh cho phép xây dựng tại Pamplona (Tây Ban Nha) vào năm 1988 theo yêu cầu của ĐGM Alvaro del Portillo. Những sinh viên học tại chủng viện này được các giám mục giáo phận gửi đến để được đào tạo thành linh mục phục vụ trong các giáo phận. Trong 23 năm đầu tiên hoạt động, Bidasoa đã có 512 chủng sinh được thụ phong linh mục, đến từ 160 giáo phận khác nhau của 29 quốc gia. Hiện tại, Bidasoa có 93 chủng sinh, đến từ 46 giáo phận của 16 quốc gia, đang theo học. Các khóa Thần học và Triết học được đảm nhiệm bởi Khoa Thần học của Đại Học Navarra. (www.ceibidasoa.org)

Trường Lamatepec (San Salvador, El Salvador)

Trường Lamatepec mở cửa vào năm 1981. ĐGM del Portillo đã theo dõi việc thành lập cũng như hoạt động của trường trong những năm đầu tiên một cách rất chặt chẽ, bởi vì vào thời điểm đó, nội chiến đang hoành hành ở El Salvador. Một vài lời động viên của Don Alvaro trong buổi gặp gỡ ở Roma với một cặp vợ chồng trong Ban Giám đốc của Lamatepec đã giúp giữ những thành viên sáng lập dự án lại để tiếp tục cố gắng vượt qua những năm tháng khó khăn khi họ đang cố gắng vực trường dậy:

“Nếu bạn giúp chăm sóc những đứa trẻ của người khác, Chúa sẽ chăm sóc những đứa con của chính bạn.”

Lamatepec hiện đang có 700 sinh viên. Đã có 24 lớp học hoàn thành chương trình và tốt nghiệp, nhiều người trong số đó hiện đang làm việc cho các dự án phục vụ xã hội ở San Salvador. Thêm vào đó, trường cũng đang tổ chức 15 chương trình xã hội cho những người cần được giúp đỡ.
(www.lamatepec.edu.sv)

Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Pedreria (São Paulo, Brazil)

Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Pedreria (viết tắt là CEAP) khai giảng năm 1985, là kết quả của một ý tưởng đến từ một nhóm người đi làm và sinh viên muốn thành lập một dự án xã hội tại São Paulo để góp phần vào phát triển xã hội ở một khu vực có nhu cầu trong thành phố. Họ quyết định thành lập một ngôi trường trong quận Pedreira (cách trung tâm thành phố 30 km), nơi mà điều kiện xã hội tệ nhất trong thành phố, với tỉ lệ phạm pháp, bạo lực và sử dụng ma túy của người trẻ rất cao. Hiện nay, CEAP đã phục vụ 580 học viên mỗi năm. Hơn nữa, Trung tâm còn cung cấp những khóa huấn luyện căn bản về giáo dục hướng nghiệp ngành điện tử và vi tính cho học sinh lứa tuổi 10-14, cũng như là các khóa đào tạo nghề về mạng máy tính, quản trị kinh doanh và viễn thông cho học sinh tuổi 15-17. Trung tâm cũng hỗ

trợ cho các thành viên của cộng đồng địa phương những khóa học dự bị để giúp các sinh viên tương lai đạt được những yêu cầu nhập học ở mức độ nhất định cho các chương trình của trung tâm, cùng với các dịch vụ chăm sóc y tế dành cho khoảng 7.000 người mỗi năm. Hơn 6.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ Trung tâm.

(www.pedreira.org)

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Kinal (Thành phố Guatemala, Guatemala)

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Kinal được thành lập vào năm 1961, nhưng mãi đến năm 1985, do sự động viên cách đặc biệt của ĐGM Don Alvaro, việc xây dựng cơ sở vật chất mới được bắt đầu. Kinal mang lại cho giới trẻ bị thiệt thòi về kinh tế cơ hội có được bằng tốt nghiệp trung học cùng với sự huấn luyện về kỹ thuật cao, mở ra một triển vọng nghề nghiệp tương lai tốt hơn. Trung tâm cũng

cung cấp các khóa đào tạo và bồi dưỡng cho người lớn, chủ yếu là trong lĩnh vực kỹ thuật. Hiện tại, có 1.200 học viên là người trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 19 đang theo học ở Kinal, cùng với 800 học viên là người trưởng thành. Trong hơn 15 năm qua, trung bình mỗi năm hơn 200 sinh viên tốt nghiệp ra trường. (www.kinal.org.gt)

Thành phố Trẻ em Monterrey (Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico)

Thành phố Trẻ em được thành lập năm 1951 do Cha Carlos Alvarez Ortiz, người điều hành nó đến năm 1984. Khởi đầu, đó là một trại mồ côi giúp đỡ chỗ ở cho 50 trẻ em, rồi vào năm 1986, nó trở thành Trung tâm Phát triển Giáo dục Gia đình. Năm 1987, ĐGM Alvaro del Portillo đã động viên một nhóm tín hữu của Opus Dei đảm nhận chương trình huấn luyện đạo đức và linh đạo tại Trung tâm. Ngày nay, các hoạt động

của Thành phố Trẻ em, nơi đã đào tạo hơn 2.600 học sinh, bao gồm một trường cho học sinh nam, một trường cho học sinh nữ, một trung tâm giáo dục gia đình, một nhà thờ và Phòng khám Y khoa Thế kỷ. Nhà trường hiện nay phục vụ cho tổng số 905 gia đình thông qua các khóa giáo dục gia đình, và có 1.330 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Trường cung cấp 22.000 bữa ăn sáng mỗi tháng; mỗi năm, trường dành 16.500 giờ cho việc dạy kèm một thầy một trò, thực hiện 7.000 ca tư vấn y tế tại phòng khám và xúc tiến 4 chiến dịch phòng chống ung thư hàng năm.
(www.ciudadelosninos.edu.mx)

Trường Giáo sĩ Quốc tế Ngai tòa Khôn ngoan (Seat of Wisdom) (Roma, Italia)

Trường Giáo sĩ Quốc tế Ngai tòa Khôn ngoan là một chủng viện do Đức Thánh Cha thành lập vào ngày 09/01/1991. Nơi đây chào đón các ứng

sinh cho thiên chức linh mục trên toàn cầu. Dự án này được khởi xướng bởi ĐGM Del Portillo thể theo yêu cầu của Chân phước Gioan Phaolô II. Kể từ khi thành lập, đã có hơn 400 chủng sinh của trường được thụ phong linh mục. Sinh viên do các giám mục trên khắp thế giới gửi đến, và khi đã hoàn tất các chương trình giáo sĩ, họ trở về giáo phận của mình. Hiện tại, trường có 90 chủng sinh đến từ 31 quốc gia khác nhau. Cha Don Alvaro đã động viên Ban Điều hành chú trọng đến một môi trường học tập của lòng tin và tự do, trật tự và huynh đệ, cùng với một bầu khí nghiên cứu nghiêm túc và lòng đạo đức mạnh mẽ.

(www.sedessapientiae.it)

Giáo dục A.C (Ixtapaluca Valle de Chalco, bang Mexico, Mexico)

Vào năm 1983, tại Jaltepec, Mexico, Đức Cha Alvaro del Portillo đã nói với một nhóm doanh nhân và

chuyên viên rằng có một nhu cầu cho một dự án dịch vụ xã hội lớn tại Thành phố Mexico. Có 6 người đứng ra nhận trách nhiệm cho dự án này, và vào năm 1991, họ bắt đầu mở trường cho các trẻ nam, và một trường khác cho trẻ nữ tại một trong những vùng nghèo nhất của ngoại ô Thành phố Mexico. Dự án nỗ lực giải quyết một trong những nhu cầu xã hội cấp bách nhất của đất nước: giáo dục chất lượng cao cho tầng lớp người dân có thu nhập thấp. Việc hỗ trợ và đào tạo về kỹ thuật cũng được cung cấp cho nhiều người dân. Các trường học hiện đang phục vụ cho 690 phụ huynh và 1.600 học sinh với đội ngũ 75 giáo viên.

www.educar.org.mx

Hiệp hội các Trường học Gia đình Nông nghiệp Uruguay

Vào cuối thập niên 70, một nhóm người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nhìn thấy nhu cầu cần có các

chương trình đào tạo nhằm giúp đỡ nông dân và gia đình của họ. Suy nghĩ này đưa đến việc thành lập vào năm 1970 Hiệp hội các Trường học Gia đình Nông nghiệp Uruguay (viết tắt là AUEFA), và trung tâm đầu tiên được mở ra tại thị trấn Juanico vào năm 1980. Năm 1987, một trong các giám đốc của AUEFA đã gặp ĐGM Alvaro del Portillo ở Roma. Ngài đã nhắc nhở ông về tầm quan trọng của các công việc mà Hiệp hội thực hiện đối với xã hội Uruguay, với mục tiêu là giúp đỡ người nông dân cải thiện điều kiện sống của họ và gia đình. Hiện nay, trung tâm đầu tiên được mở đã chuyển đến một cơ sở ổn định và bên cạnh những khóa học phát triển chuyên môn, trung tâm cũng đang cung cấp giáo dục nền tảng cho 70 học sinh trung học. Vào tháng 3 năm 1999, một tổ chức giáo dục thứ hai được thành lập, và hiện nay cũng đang đào tạo cho hơn 50 sinh viên. Trong 32 năm hiện diện, AUEFA đã

giúp đỡ 485 nông dân cải thiện nghề nghiệp.

pdf | document generated
automatically from <https://opusdei.org/vi-vn/article/mot-vai-du-an-giao-duc-va-xa-hoi-uoc-khoi-xuong-boi-uc-giam-muc-alvaro-del-portillo/> (27-03-2025)